



**ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล**  
**ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร**  
**เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม)**

-----

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ และประกาศคณะอนุกรรมการพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติกำหนดให้กรณีที่จะต้องมีการประกาศเกี่ยวกับระเบียบหรือวิधिปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดเพิ่มเติมหลังจากประกาศเกี่ยวกับระเบียบการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ ระยะเวลาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ จึงมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพิ่มเติมได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการสรรหานำผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี

/ RT-PCR...

RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ ก่อนวันสรรหาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพื่อเข้ารับการสรรหา โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร